

# แว่นตาและแว่นสายตา พิเศษลด 35% ทุก item ตลอดเดือนเมษายน



พบกับโปรโมชั่นพิเศษลด 35% ทุก item ตลอดเดือนเมษายน

สั่งซื้อและรับโปรโมชั่นพิเศษจากได้แล้วที่ : <https://www.facebook.com/cestlavuethailand/>

แบรนด์ C'est la vue แว่นตาดีไซน์จากฝรั่งเศส เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร มีความผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรูปทรงคลาสสิกกับความสมัยใหม่ด้วยสีสันทันทีหลากหลาย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานยุโรป ผ่านการรับรอง CE และ ISO โดยสินค้าของเราเป็นแว่นตาพร้อมเลนส์สำเร็จรูป รูปแบบดีไซน์เข้ากับทุกวัย เหมาะสมทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะคอลเลกชันที่นำความสมัยใหม่สำหรับผู้ที่มีสายตาวาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

แว่นตาของเราเน้นความสบายใส่สบายในทุกไลฟ์สไตล์ เรียบหรืออย่างโดดเด่น มีทั้งหมด 36 รุ่น และมี 14 เจดสีให้เลือกด้วยกันโดยแบรนด์ C'est la vue เน้นความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น ด้วยกรอบแว่น 3 รูปทรงคลาสสิก ยอดนิยมนตลอดกาล (สไตส์ทรงกลม, แพนโทส และเรโทร) และนำเสนอแว่นตาทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ แว่นตาอ่านหนังสือมีค่าสายตาวาย จาก +1 ถึง +3.5 , แว่นตากันแดดมีค่าสายตาวาย จาก +1 ถึง +3.5 , แว่นตากันแดดเลนส์โพ

ลาไรซ์ สำหรับค่าสายตาปกติ 0, แว่นตากกรองแสงจากคอมพิวเตอร์และมือถือ มีค่าสายตาปกติ 0 ถึง +3

แว่นตาแบรนด์ C'est la vue ถูกออกแบบและผลิตมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่รูปทรง สีสนั และวัสดุ โดยคำนึงถึงความ  
ลงตัวของสไตส์และการใช้งานได้จริงเป็นสำคัญ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี คงทน ไม่แตกหักง่าย เลนส์แว่นตาทำจากอ  
ะคิลิคไม่เป็นรอยถลอก น้ำหนักเบา ไม่กดทับดั้งและกดรัดใบหู เราเลือกใช้เลนส์คุณภาพสูงสั่งผลิตโดยตรงจาก  
โรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ เพราะเราเชื่อว่าแว่นตาที่เดินนอกจากสวยงามทนทานแล้ว ยังต้องถนอม  
สายตาของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุดทำให้เราสามารถมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้กับลูกค้า  
ของเรา

สนุกกับการใส่แว่นตาของเรา รู้สึกสดใสและมั่นใจเมื่อสวมใส่ เข้ากันกับทุกโอกาส ทุกสถานที่ วัสดุกรอบแว่นแข็งแรง  
และทนทาน เลนส์ได้รับรองการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ น้ำหนักเบา ไม่กดทับ ไม่กดรัดใบหู  
ไม่ทิ้งรอยกดที่ดั้งจมูก ไม่หลุดออกง่าย ทำการใส่แว่นของคุณสะดวกง่ายขึ้น คุ้มค่าในราคาที่ต่ำกว่าหลักพัน พร้อม  
รับประกัน 1ปี

ติดตามชมคอลแลคชั่นเราได้ที่นี่ <https://www.facebook.com/cestlavuethailand/>